

สังคม

เชียงใหม่

โดยทีมข่าวเชียงใหม่

รายงาน

A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd. (James Crook) คนที่ต้องการเป็นผู้นำวงออเคสตราต้องหันหลังให้ฝูงชน... ❧ สังคมเชียงใหม่ ยังคงทำหน้าที่รายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เช่นเคย... ❧ ฉบับนี้ปากกากล้าขอลापักร้อนทีมข่าวเชียงใหม่ เข้าเวรทำหน้าที่รายงานแทน เริ่มต้นกันที่ผลงานของสีกาก็เมืองพ่อขุนจับกุมเครือช่ายยาเสพติดได้หลายครั้ง โดยเฉพาะยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ที่พักหลังนี้ปรากฏออกเป็นข่าวบ่อยครั้ง นั้นหมายความว่าผงขาวยานรกกำลังกลับมาหลอกหลอนสังคมไทย หลังจากถูกยาบ้าบ่อนทำลายอย่างยับเยิน ให้กำลังใจ พล.ต.ต.จ่านอง แก้วศิริ ผกก.สภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.จรัส เจริญธรรม ผกก.สภ.อ.แม่สาย และทุกหน่วยงาน องค์การที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามทำลายเครือช่ายยาเสพติด... ❧ สังคมเชียงใหม่ ขออย่าอีกหนกรณี 2 อส.ชื่อย่อ "ว" กับ "น" ของ อำเภอแม่สายที่นำเข้าข้ายำรายผิดปกติ ไม่ทราบว่ามี สมหวัง รุ่งตระกูลชัย นายอำเภอแม่สาย และ ป.ชำนาญ ที่ดูแล อส.โดยตรง ดำเนินการอย่างไรแล้วบ้าง ย้ำกันอีกหน อส.เงินเดือนเท่าไรกันเชียว บ้านหลังใหญ่โต เมียปล่อยเงินกู้ดอกมหาโหด... ❧ ส่วน "จำ ต" ทหารการข่าวในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง กวนสภาชากาแฟ ไม่รู้ว่าคนอย่างนี้นายยังเลี้ยง นายยังให้อยู่ทำไม วาน พล.ต.มนัส เปาริก ผบ.กอง

กำลังผาเมือง ที่ซ้ำของพื้นที่เป็นอย่างดี ตรวจสอบ นายทหารการข่าวผู้นี้เป็นอย่างไร... ❧ ไปที่เรื่องการค้า การลงทุนบ้าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสัมมนาโครงการตลาดวิชา เรื่อง "ผู้คน แผ่นดินและผืนน้ำ ใน อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง" มีนักวิชาการ นักธุรกิจ นักศึกษาร่วมรับฟังเนืองแน่น ถือว่าเป็นหัวข้อสัมมนาที่เยี่ยมยอดมาก ขอปรบมือให้กับทีมงานจัดสัมมนาทุกคน โดยเฉพาะ รศ. ดร.ปรีชา อุโยคิน ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง งานนี้รับดอกไม้ไปเต็มๆ เลยทีเดียว... ❧ ในงานสัมมนา นี้ อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญจีนศึกษาระบุชัดเจน อย่าไปหวังความหวังจากจีน จีนสร้างเขื่อน กันแม่น้ำโขงโดยไม่ฟังเสียงคนทำน้ำ พร้อมเตือนมังกรกำลังจะกลืนอนุภาคเนย์ทั้งหมดทั้งทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม... ❧ ส่วน เสริมชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์ ประธานหอการค้าเชียงใหม่ ยังคงเรียกร้อง ให้รัฐบาลส่งรองผู้ว่า CEO ด้านวิเทศสัมพันธ์ที่มีความรู้เรื่องเพื่อนบ้าน พุดจากกับเพื่อนบ้านอย่างนักการทูตที่เป็นพ่อค้าได้ ทีมข่าวเชียงใหม่ ขอสนับสนุนแนวคิดนี้ของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่อย่างเต็มที่... ❧ แต่ไม่รู้ว่าหลังเลือกตั้ง ขงยุทธ ดิยะไพรัช จะได้นั่งกระทรวงไหน ขอให้ เป็น ร่มชม.มหาดไทย เชียงรายอาจจะได้รองผู้ว่า CEO ด้านวิเทศสัมพันธ์ก็เป็นได้... ❧ เลือกตั้ง 48 ของจังหวัดเชียงใหม่ ต้องยอมรับว่าพรรคชาติไทยกับพรรคมหาชนทำการบ้านดีเยี่ยม สร้างกระแส "เลือกคนที่รัก เลือกพรรคไทยรักไทย" เป็นผลสำเร็จ ว่ากันว่าเลือกตั้ง 48 หากไทยรักไทยรักษาเก้าอี้ ส.ส.เชียงใหม่ได้เกิน 4 ที่นั่งถือว่าแน่นมาก เพราะฉะนั้นต้องจับตาดูโค้งสุดท้าย แคมเปญหาเสียงของไทยรักไทยจะสร้างกระแสทักษิณฟีเวอร์ได้หรือไม่ ต้องดูกันแบบนาทีต่อนาที... ❧ พบกันใหม่วันพุดหน้าครับ.